

BÁO CÁO
kết quả thực hiện mô hình “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” năm 2023
của Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình

Thực hiện Công văn số 661-CV/ĐUK ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” năm 2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Trường Trường Đại học Quảng Bình (*sau đây viết tắt là Đảng bộ trường*) có 17 chi bộ trực thuộc với 202 đảng viên, có 03 đảng viên là sinh viên. Ban Chấp hành Đảng bộ có 14 đồng chí; trong đó có 11 đồng chí có trình tiến sỹ, 03 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 14 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường gồm: Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Ban Giám hiệu, 07 khoa, 01 Viện, 07 phòng chức năng và 03 Trung tâm. Các tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Chữ thập đỏ. Tổng số viên chức và nhân viên là 236 người. Trong đó, 156 giảng viên, 80 viên chức làm công tác hành chính và nhân viên phục vụ. Tỷ lệ viên chức có trình độ sau đại học đạt 75.5 %, trong đó có 53 tiến sỹ, 126 thạc sỹ, 02 Phó Giáo sư; theo chức danh nghề nghiệp, có 02 giảng viên cao cấp, 64 giảng viên chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

1.1. Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Đảng ủy trường đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Thông báo số 824-TB/TU ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

1.2. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện

Căn chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của các cấp ủy Đảng cấp trên, Đảng ủy trường đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

- Chương trình số 03-CTr/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy về công tác trọng tâm năm 2023;

- Nghị quyết số 15-KH/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023;

- Kế hoạch số 96-KH/ĐU ngày 14 tháng 6 năm 2023 về triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình;

- Kế hoạch số 241-KH/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình (*tiếp tục thực hiện*);

- Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 12 tháng 01 năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;

- Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về phát triển đảng viên năm 2023.

- Hướng dẫn số 163-HD/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân;

- Kế hoạch số 164-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023.

2. Kết quả thực hiện các nội dung

2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết

Đảng ủy trường bám sát chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và thực tiễn của Nhà trường, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước¹.

Trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022, đánh giá những kết quả đã được, những khuyết điểm, hạn chế và tồn tại, Đảng ủy trường xây dựng Nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao². Nghị quyết thể hiện rõ phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Định kỳ hằng tháng, trên cơ sở kết quả thảo luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy trường ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng³.

Bên cạnh việc xây dựng và ban hành Nghị quyết, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Nhà trường căn cứ chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình, kế hoạch,... của cấp ủy cấp trên và chính quyền cấp trên trực tiếp xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Nhà trường, tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân

Năm 2023, cơ bản Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt hoạt động. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững; toàn thể viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, thực hiện tốt việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường ổn định; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác tuyển sinh được đẩy mạnh, làm tốt công tác truyền thông, tư vấn và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các hệ đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì và từng bước nâng cao. Công tác đảm bảo chất lượng hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghiêm túc, đúng kỳ hạn. Thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt

¹ Trong năm 2023, Đảng ủy trường đã ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy (sửa đổi, bổ sung), chương trình trọng tâm công tác năm, 27 nghị quyết, 15 kế hoạch, 02 hướng dẫn, 16 báo cáo, 06 quyết định và 04 thông báo.

² Chương trình số 03-CTr/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2023; Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy.

³ Nghị quyết hằng tháng từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023.

động của Nhà trường luôn được bảo đảm. Các tổ chức đoàn thể thuộc Trường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng bộ và quản lý Nhà trường. Chế độ chính sách đối với viên chức, nhân viên và người học luôn được đảm bảo. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường được giữ vững. Làm tốt công tác dân vận và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ được nâng cao cả về hình thức, nội dung và phương pháp. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, ngày càng thực chất. Thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Hồ sơ công tác Đảng của Đảng bộ, hồ sơ đảng viên được cập nhật thường xuyên, sắp xếp và lưu trữ đúng quy định.

Kết thúc năm học 2022 - 2023, Nhà trường, các tổ chức đoàn thể được cấp trên đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Nhà trường đạt chuẩn cơ quan văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự. Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy trường đang triển khai việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023 theo quy định⁴ (chưa có kết quả cụ thể).

c) Công tác phát triển đảng viên

Đảng ủy trường luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - đoàn thể chú trọng việc rà soát, bồi dưỡng, xây dựng nguồn kết nạp đảng viên mới từ các quần chúng ưu tú trong Nhà trường, đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng sinh viên.

Thực hiện Công văn số 448-CV/ĐUK ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện một số nội dung công tác đảng viên năm 2023, Đảng ủy ban hành kế hoạch và triển khai công tác đảng viên năm 2023 trong toàn Đảng bộ⁵. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng ủy đã công nhận Cảm tình Đảng cho 40 quần chúng; ban hành Nghị

⁴ Hướng dẫn số 163-HD/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2023 và Kế hoạch số 164-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình;

⁵ Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy trường.

quyết đề nghị kết nạp Đảng cho 11 quần chúng ưu tú; ban hành Nghị quyết đề nghị xét, công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đảng viên dự bị.

2.2. Chất lượng sinh hoạt Đảng

a) Xây dựng quy chế làm việc, chương trình, nghị quyết

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, cùng với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của Nhà trường, Đảng ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy⁶, đảm bảo công khai, khách quan và đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đầu năm, Đảng ủy trường xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát⁷; đăng ký xây dựng mô hình “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ dự sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc, hằng tháng báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ được phụ trách và chi bộ được phân công dự sinh hoạt cho đảng ủy.

Đảng ủy trường triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đúng thời gian; tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 99.5%, quần chúng tham gia trên 95%; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đúng theo quy định; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất với cấp ủy cấp trên đầy đủ, đúng thời hạn.

b) Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình

Đảng ủy trường thực hiện nghiêm túc nghị quyết, quy định, quy chế và các nội dung hoạt động của tổ chức Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn phát huy vai trò tập thể trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng ủy và vai trò nêu gương của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và nghiêm túc thực hiện khắc phục các khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Định kỳ, Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức hội nghị đúng thời gian, đảm bảo về nội dung, tiến trình, hình thức và chất lượng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về nâng

⁶ Quyết định số 81-QĐ/ĐU ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020 - 2025;

⁷ Kế hoạch số 25-KH/UBKT ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy trường.

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Trước khi tổ chức hội nghị, Đảng ủy chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng và các nội dung chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, thông báo nội dung hội nghị và gửi tài liệu trước cho thành viên dự hội nghị của Đảng ủy ít nhất 03 ngày. Sau các kỳ họp định kỳ, họp đột xuất, Đảng ủy thường đều ban hành nghị quyết hoặc có thông báo, kết luận bằng văn bản để triển khai thực hiện.

Đảng ủy thường tổ chức sơ kết 06 tháng, tổng kết Đảng bộ hằng năm đúng quy định, đảm bảo số lượng, thành phần tham dự. Trong sinh hoạt Đảng bộ luôn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

2.3. Đoàn kết, kỷ luật

Đảng ủy, người đứng đầu và đảng viên thực hiện đúng quy chế làm việc của Đảng ủy; khách quan, công tâm, minh bạch trong nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, viên chức và người lao động; có mối quan hệ phối hợp tốt với thủ trưởng Nhà trường và đồng chí, đồng nghiệp; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tiêu cực, chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ và Nhà trường. Đảng bộ và Nhà trường không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Cấp ủy, người đứng đầu, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức Đảng, Nhà trường, đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đảng ủy, đảng viên gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của Đảng bộ, Nhà trường, đơn vị; thực hiện tốt, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp trong đội ngũ đảng viên, viên chức.

Thực hiện nghiêm quy định, quy chế hoạt động, quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Nhà trường, đơn vị; phát huy tính nêu gương của lãnh đạo, tập thể lãnh đạo trong thực hiện quy chế, quy định của Nhà trường, đơn vị; có nhiều giải pháp để lắng nghe ý kiến góp ý đa chiều của tập thể, cá nhân trong Nhà trường, đơn vị.

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành giáo dục và Nhà trường. Trong năm 2023, Đảng ủy trường, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện 04 cuộc kiểm tra, giám sát đối với chi bộ trực thuộc và các đồng, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các chi bộ trực thuộc, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có chất lượng Điều lệ Đảng, các chỉ nghị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

2.4. Xây dựng đội ngũ đảng viên

Về phẩm chất đạo đức, lối sống, đa số đảng viên, viên chức trong Đảng bộ, Nhà trường gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, viên chức, quan hệ mật thiết với Nhân dân. Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Nêu cao tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ trong Đảng bộ và Nhà trường.

Về ý thức tổ chức kỷ luật, đảng viên và viên chức chấp hành nghiêm túc sự phân công của Đảng ủy, Nhà trường, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của Đảng, Nhà trường, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định, giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đa số đảng viên, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; không né tránh, đùn đẩy những công việc khó, việc mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh. Kết thúc năm học 2022 - 2023, có 37 viên chức được xếp loại chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 15.1%); 171 viên chức được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 69.8%); 23 viên chức được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 9.4%).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Đảng ủy trường đã phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Thông báo số 824-TB/TU ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Căn cứ chỉ

thị, nghị quyết, kết luận, quy định của các cấp ủy Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và ban hành hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Nhà trường. Lãnh đạo, chỉ đạo có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng. Tập thể Đảng ủy, đoàn kết, thống nhất cả trong tư tưởng, lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đội ngũ đảng viên, viên chức gương mẫu về đạo đức, lối sống; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc sự phân công của Đảng ủy và Nhà trường; thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của Đảng, Nhà trường. Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ trường phải kiểm điểm vì có hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng chí Bí thư Đảng ủy, 01 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bị xử lý kỷ luật do có sai phạm trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao; có 02 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (*sinh con thứ 3*).

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Thông báo số 824-TB/TU ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

2. Rà soát, bổ sung và xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình, nghị quyết, kế hoạch trên cơ sở cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các cấp ủy cấp trên phù hợp nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Nhà trường.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động của Nhà trường.

4. Không ngừng xây dựng đội ngũ đảng viên, viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh; gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy

tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, viên chức; chấp hành nghiêm túc sự phân công của Đảng ủy, Nhà trường và Quy định về những điều đảng viên không được làm; có trách nhiệm, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

5. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, sinh viên phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên, sinh viên. Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên, sinh viên có thành tích, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong tổ chức đoàn thể để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở thành đảng viên.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Với những kết quả đạt được nêu trên, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, quyết định công nhận danh hiệu “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” năm 2023 của Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, Đảng ủy trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được biết để lãnh đạo, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (để báo cáo),
- Ủy viên BCH Đảng bộ trường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng